

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp năm 2022

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng hộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chịu sự tác động nặng nề do các đợt bùng dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các huyện. Song, được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong Cụm tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các huyện trong cụm đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời, linh hoạt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh, với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, ổn định xã hội, giảm thiểu thiệt hại đối với nền kinh tế; đồng thời, chủ động thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tiếp tục duy trì và sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tận dụng cơ hội, nỗ lực phấn đấu để thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, một số chỉ tiêu đứng trong tốp đầu toàn tỉnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trên các lĩnh vực của các huyện trong Cụm thi đua cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua

Năm 2021, các đơn vị trong Cụm đã thi đua tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, ngay từ đầu năm 2021, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, ký kết giao ước thi đua năm 2021 và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nhằm lập thành

tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Cụm thi đua đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; thống nhất ban hành Quy chế hoạt động, bảng chấm điểm và hướng dẫn chấm điểm phong trào thi đua, công tác khen thưởng cho các đơn vị trong Cụm năm 2021.

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác Thi đua - Khen thưởng, các huyện trong Cụm tiếp tục chỉ đạo quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về *“Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”*; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn bản hiện hành. Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 09/01/2017 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào *“Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”*, *“Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”*; *“Xã hội học tập”*, *“Đền ơn đáp nghĩa”*; *“Phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu”*, *“Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”*... tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ và nhân dân các huyện trong Cụm. Đặc biệt, năm 2021 các huyện trong Cụm đã tổ chức nhiều phong trào thi đua và các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và của địa phương, nổi bật là các hoạt động tuyên truyền phong phú, thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức mình, đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua, thu hút các thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Các ngành, các địa phương, đơn vị của các huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của huyện về công tác thi đua, khen thưởng. Kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cấp đảm bảo theo quy định phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị.

2. Tổ chức các phong trào thi đua

Các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 được các đơn vị phát động sâu rộng đến các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân lao động với mục tiêu là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Nội dung các phong trào thi đua tập trung vào đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; các hoạt động văn hoá - xã hội theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá, đảm bảo an sinh xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều phong trào thi đua đã được phát động mạnh mẽ như: Thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phong trào thi đua “Xây dựng Nông thôn mới”; “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”....; các hoạt động thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung chỉ đạo phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu”; thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; động viên cán bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện với những nội dung cụ thể kết hợp chỉ đạo các phong trào thi đua chuyên đề, cuộc vận động của Mặt trận, các đoàn thể, các ngành như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “5 không 3 sạch”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Lực lượng vũ trang có phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Công an nhân dân làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”; xây dựng khu dân cư không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” của Hội Người cao tuổi, ...

Nhìn chung, trong năm 2021, các phong trào thi đua thường xuyên và thi đua theo chuyên đề của các huyện trong Cụm thi đua số 2 đã được triển khai sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và các sự kiện lớn của huyện, của tỉnh; đã tạo nên sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện trong Cụm.

II. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Phong trào thi đua trong phát triển kinh tế

Các phong trào thi đua yêu nước đã động viên được sức mạnh, tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân các huyện trong cụm.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, kinh tế các huyện chịu ảnh hưởng không nhỏ, song với quyết tâm và sự nỗ lực cố gắng không ngừng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình trong Cụm vẫn giữ mức 16,33% (đạt 100% so với kế hoạch); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, một số chỉ tiêu chủ yếu vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

1.1. Phong trào “Toàn dân chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; kịp thời kiểm soát, không để lây lan ra diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện trong Cụm đã tập trung cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch. Đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập các tiểu ban giúp việc, các tổ điều phối phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; thành lập các chốt kiểm soát liên ngành. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện linh hoạt và sáng tạo. Ngay sau khi có các ca F0 trong cộng đồng, các cấp, các ngành đã thực hiện truy vết, xét nghiệm, nhanh chóng bóc tách F0; thực hiện giãn cách, cách ly, phong tỏa phù hợp với từng địa bàn dân cư, dựa trên mức độ nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để bảo đảm nguồn lực phòng chống dịch Covid-19, cùng với việc chủ động cắt giảm các nhiệm vụ không cần thiết và tiết kiệm chi thường xuyên; các huyện đã đẩy mạnh việc kêu gọi, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân để đảm bảo nguồn lực phòng chống dịch, công tác tiêm chủng vắc-xin được thực hiện theo kế hoạch, tỷ lệ người dân bị nhiễm bệnh thấp; số khu vực, thời gian phải phong tỏa, cách ly ít... đã tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển.

1.2. Trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản

- Về trồng trọt: Tuy sản xuất nông, lâm, thủy sản chịu nhiều tác động bất lợi của thời tiết, dịch bệnh nhưng vẫn phát triển ổn định và đạt kết quả khá. Các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được phát triển. Phong trào thi đua chuyên dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa giống cây con có giá trị cao, chất lượng tốt vào nuôi trồng tiếp tục được đẩy mạnh; thi đua xây dựng cánh đồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả được nhân dân và cán bộ các huyện phấn khởi thực hiện, đạt kết quả cao. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn cụm đạt 150.068ha. Phong trào bảo vệ, chăm sóc cây trồng được quan tâm chỉ đạo đúng quy trình kỹ thuật nên tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 817,259 nghìn tấn, năng suất lúa cả năm trung bình đạt 63,94 tạ/ha. Các loại cây trồng khác cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng chọn giống có năng suất, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ ổn định.

Một số mô hình phát triển trên lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt giá trị cao, tiêu biểu như: Mô hình liên kết sản xuất lúa thương phẩm, mô hình liên kết sản xuất lúa giống với các doanh trại tại các huyện trong cụm; mô hình “Trồng cây ăn quả sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm” tại huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa; mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp “mạ khay, máy cấy”, mô hình trồng cây hoa huệ kết hợp với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại huyện Hà Trung; mô hình sản xuất rau an toàn tập trung và trong nhà lưới tại huyện Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Nông Cống; mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại huyện Thọ Xuân, Hà Trung, Triệu Sơn; mô hình trang trại, gia trại, trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao như bưởi diễm, bưởi da xanh, cam, dưa kim cô nương... tại huyện Yên Định, Thọ Xuân, Hà Trung; trồng dưa xiêm kết hợp chuối, mít tại huyện Vĩnh Lộc, mô

hình trồng ổi lê Đài Loan tại huyện Yên Định; mô hình trồng nấm, mộc nhĩ tại huyện Đông Sơn, Triệu Sơn; mô hình trồng đào tại huyện Triệu Sơn...

Xây dựng được nhiều chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm an toàn và xây dựng các sản phẩm OCOP cấp tỉnh như: sản phẩm Bánh lá rặng bừa Xuân Lập; Nem nướng Thành Nghĩa, Tương Xuân Phả, Bưởi Luận Văn ở huyện Thọ Xuân; sản phẩm Chè Lam Phủ Quảng, Bộ sản phẩm Tranh Đá Tứ Quý và Tranh đá Cá chép chơi trắng Hải Quân, Túi xách Nông Phú, Rượu Sâm Báo, Dưa lưới Nam Giao, Gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh ở huyện Vĩnh Lộc; sản phẩm chè sạch Bình Sơn, Sâm Báo và mật hoa rừng bốn mùa nguyên chất Bình Sơn ở huyện Triệu Sơn; sản phẩm được đề nghị công nhận: nếp cái Hoa Vàng Gia Miêu Ngoại Trang của xã Hà Long, dầu Lạc nguyên chất và nếp hạt cau ở huyện Hà Trung; 03 sản phẩm OCOP cấp tỉnh ở huyện Đông Sơn: Gạo Ngọc trai, măng tây xanh Hiền Nhuận, bí xanh sơ chế Hiền Nhuận.

Các mô hình mới được bồi dưỡng, nhân rộng như: mô hình trồng rau má Tây Đô, Sen - Ốc; mô hình liên kết trồng ngô dày làm thức ăn chăn nuôi; mô hình trồng chuối Tây Thái, cây Ngưu Bàng, cà gai leo (cây dược liệu) tiêu biểu ở huyện Vĩnh Lộc, Đông Sơn, Triệu Sơn; mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đưa chuột an toàn, nấm, mộc nhĩ như huyện Đông Sơn, Thọ Xuân, Hà Trung.

- *Về chăn nuôi*: Phong trào chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, chăn nuôi công nghiệp, cơ cấu vật nuôi được chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị tăng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo thực hiện, đã kịp thời khống chế dịch tả lợn Châu phi. Toàn Cụm có 524 trang trại đạt theo tiêu chí mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiêu biểu trong phong trào thi đua phát triển chăn nuôi như mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại, lợn hướng nạc, mô hình gà siêu trứng, gà thịt phát triển trên địa bàn 8 huyện trong cụm; mô hình nuôi chim bồ câu ở huyện Thiệu Hoá; mô hình trang trại nuôi các loại con đặc sản quý hiếm: mô hình chăn nuôi lợn bằng thức ăn sạch - thảo dược ở Vĩnh Lộc, Đông Sơn; mô hình nuôi lợn mán, nuôi thỏ ở huyện Triệu Sơn, Hà Trung, Yên Định; mô hình phát triển cụm trang trại chăn nuôi gà lông màu ở huyện Thọ Xuân.

Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, khá nhiều mô hình được nhân rộng như: mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm theo chuỗi liên kết gắn với bao tiêu sản phẩm; mô hình nuôi cá trắm đen, cá trắm ố tại huyện Hà Trung, Nông Cống, nuôi cá chuối trong bể xi măng của huyện Yên Định; các mô hình lúa-cá-sen, cá-lúa-gia cầm của huyện Vĩnh Lộc; mô hình nuôi tôm he chân trắng tại huyện Nông Cống.... ngày càng được nhân rộng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

1.3. Sản xuất CN -TTCN và XD CB

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” được phát động liên tục trong các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất. Các sản phẩm truyền thống tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu. Hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh

nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các huyện trong cụm nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục tập trung chỉ đạo, vận động, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh thành lập các doanh nghiệp mới. Năm 2021 cụm đã thành lập mới được 687 doanh nghiệp, đạt 118% KH tỉnh giao; Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập bình quân đầu người, trung bình của các huyện trong cụm ước đạt 49,80 triệu đồng (giảm 0,54 % so với KH là 50,07 triệu đồng).

Xây dựng cơ bản: Các huyện trong cụm đã chủ động, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, phát huy tối đa nội lực và tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân nên nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn đạt khá. Tổng huy động vốn đầu tư các huyện là 29.978 tỷ đồng; Phong trào làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, xây dựng trường học, trạm y tế, xây dựng nhà Văn hoá các thôn, làng được các huyện chỉ đạo thực hiện tốt theo tiêu chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

1.4. Trong lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ

Phong trào thi đua phát triển dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển mạnh, thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, các hoạt động mua bán, kinh doanh dịch vụ, thương mại được phát triển đa dạng, phong phú gắn với hoạt động kiểm soát thị trường chặt chẽ. Hệ thống chợ trên địa bàn được đầu tư, nâng cấp và từng bước đổi mới mô hình quản lý.

Trong điều hành thu - chi ngân sách có nhiều chuyển biến tiến bộ, mặc dù công tác thu còn gặp nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện tiếp tục tăng so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách trung bình trên địa bàn các huyện trong cụm ước đạt 773.639 tỷ đồng (nổi bật nhất có các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa). Chi đúng Luật ngân sách, ưu tiên chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Ngân sách đáp ứng đủ nguồn cho chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn để lưu thông hàng hóa. Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ hàng hóa sản xuất của địa phương; phát triển các ngành nghề truyền thống hiện có. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng các hoạt động du lịch, bưu chính viễn thông, vận tải, tài chính... nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; đặc biệt là khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các huyện trong cụm về phát triển du lịch.

2. Phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu

Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu" tiếp tục được đẩy mạnh, đồng bộ và hiệu quả ở các đơn vị trong Cụm: đã có 7/8 huyện đã hoàn thành 100% số xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (huyện Hà Trung còn 04 xã chưa được công nhận); có 03 huyện gồm: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Nông Cống đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021, nâng tổng số huyện

trong Cụm đạt huyện Nông thôn mới lên 7 huyện. Có 02 huyện trong Cụm đã có xã đạt danh hiệu “Xã kiểu mẫu” (huyện Đông Sơn và huyện Yên Định); hoàn thành 14/12 xã = 116,7% xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch (Trong đó huyện Triệu Sơn: 02 xã; Yên Định: 01 xã; Đông Sơn: 02 xã; Thọ Xuân: 04 xã; Thiệu Hóa: 01 xã; Nông Cống: 02 xã; Vĩnh Lộc: 01 xã; Hà Trung: 01 xã).

3. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

3.1. Văn hóa - Thông tin - Thể dục thể thao

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của các huyện trong Cụm nên công tác tuyên truyền, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương như: công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền sự kiện chính trị quan trọng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Đảng Cộng sản Việt Nam; 46 ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, phòng chống dịch Covid-19 và các ngày lễ lớn, ... các phong trào đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các huyện trong cụm.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; xây dựng con người, gia đình, làng, thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao được thành lập và hoạt động tích cực, hiệu quả.

3.2. Giáo dục và Đào tạo

Các huyện trong cụm đã tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới cơ chế quản lý trường học, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn của ngành giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 với kết quả chủ yếu của các huyện là: Giữ vững đơn vị hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tích cực, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học các huyện đạt trên 99%; tốt nghiệp THCS, THPT trên 98%. Các kỳ thi tuyển sinh, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp THCS, xét hoàn thành chương trình Tiểu học được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đúng quy chế. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao rõ rệt, kỳ thi học

sinh giỏi cấp tỉnh các huyện trong cụm đạt được nhiều giải cao, tổng số học sinh đạt giải cấp Quốc gia THPT có 02 giải, giải tỉnh toàn Cụm có 712 giải.

Phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia thường xuyên được quan tâm và đạt kết quả tốt, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trung bình đạt trên 88% . Trung tâm học tập cộng đồng, hội khuyến học các xã, thị trấn của các huyện trong Cụm ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

3.3. Y tế - Dân số, kế hoạch hoá gia đình

Phong trào thi đua “*Thầy thuốc như mẹ hiền*” được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngày càng được nâng lên. Công tác y tế dự phòng đặc biệt được chú trọng do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp; tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch, phát khẩu trang y tế, hạn chế tập trung đông người, giãn cách xã hội.

Công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống các bệnh xã hội luôn đảm bảo chất lượng; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc cho nhân dân; tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân theo đúng quy định của nhà nước.

Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình được nhân dân và cán bộ các huyện tự giác thực hiện. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từng bước giảm dần (nổi bật vượt kế hoạch có các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thọ Xuân).

Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, 8/8 huyện đã hoàn thành 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, các huyện trong Cụm đang tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

3.4. Chính sách xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, trong năm 2021 các huyện đã giải quyết việc làm cho 24.521 lao động (nổi bật có huyện Nông Cống hoàn thành vượt mức 124%). Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

(Có bảng tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu đạt được của các huyện kèm theo).

4. Phong trào thi đua trong lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Lực lượng quân đội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “*Thi đua Quyết thắng*”, hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, rèn luyện ý thức kỷ luật, giúp dân xoá đói giảm nghèo, chuẩn bị phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào thanh niên tự nguyện lên đường nhập ngũ đã

trở thành phong trào thi đua lớn, thu hút hàng nghìn thanh niên tham gia khám tuyển và tòng quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, ngày giao nhận quân trở thành ngày hội lớn của các huyện trong cụm.

Phong trào quần chúng bảo vệ ANTT, ATXH được thực hiện thường xuyên, nhiều cuộc vận động đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi của quần chúng nhân dân, như phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào "Xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ"; "Đảm bảo an toàn giao thông" đã đạt được những kết quả tốt. Lực lượng công an đã gắn phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân với phong trào thi đua vì an ninh trật tự an toàn xã hội. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các giải pháp an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, kiểm soát xe quá khổ, quá tải; phòng chống sản xuất và buôn bán, vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép. Các phong trào thi đua trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các huyện trong cụm.

5. Phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Quán triệt quan điểm lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Năm 2021, công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị và xã hội trong Cụm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một cách hiệu quả, có nhiều đổi mới với phương châm làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố Quốc phòng - An ninh.

Chính quyền các cấp hoạt động có nề nếp, kỷ cương, đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành có hiệu lực, hiệu quả, nhất là chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, trọng tâm là thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, phát động các phong trào thi đua thiết thực đến các cơ sở, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở, những vùng xa trung tâm còn gặp nhiều khó khăn. Tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi,

quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, các dự án đã và đang được thực hiện có hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các đơn vị trong cụm.

6. Phong trào thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu

Các huyện trong cụm đã tập trung chỉ đạo phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu đạt được kết quả cao, trong năm 2021, toàn Cụm có 78 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn được công nhận danh hiệu kiểu mẫu, đạt 134% so với kế hoạch tỉnh giao (tỉnh giao 58 đơn vị).

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Thực hiện công tác khen thưởng

Năm 2021, Cụm thi đua đã có nhiều nội dung đổi mới để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng: đã quan tâm khen thưởng đến tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình sản xuất mới ở các xã, thị trấn. Đặc biệt, khen thưởng cho các đối tượng ở vùng xa trung tâm, vùng khó khăn của các huyện.

Quy trình xét khen thưởng được thực hiện đúng Luật, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích. Thực hiện kết hợp giữa khen thưởng thường xuyên và khen thưởng đột xuất; khen thưởng theo đợt và khen thưởng theo chuyên đề. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng các huyện xây dựng cụ thể hoá các tiêu chuẩn khen thưởng ở các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, củng cố xây dựng hệ thống chính trị.

Các huyện trong Cụm tiếp tục rà soát tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu Huân chương độc lập gia đình có nhiều liệt sỹ, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến.

2. Kết quả khen thưởng

Công tác khen thưởng của các huyện trong Cụm được thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc xét khen thưởng từng bước đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác, kịp thời; đúng quy trình, thủ tục quy định; các hình thức khen thưởng của Nhà nước đã được quan tâm đúng mức; đối tượng được khen thưởng tăng lên cả số lượng và chất lượng. Hội đồng thi đua, khen thưởng các huyện trong cụm đã xét, trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 3.616 tập thể, 12.625 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

(Có bảng tổng hợp kết quả khen thưởng kèm theo).

Nhìn chung: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức về tình hình dịch bệnh, thời tiết và một số vấn đề phát sinh; song các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng vẫn phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, góp phần làm cho tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội các huyện trong Cụm tiếp tục được giữ vững ổn định, một số chỉ tiêu về kinh tế trong năm vượt và đạt so với kế hoạch, văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá, quốc phòng - an ninh được củng cố, những vấn đề bức xúc trong nhân dân được giải

quyết kịp thời. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp đáp ứng kịp thời được những yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn khởi tin tưởng thi đua học tập, công tác, lao động, kinh doanh sản xuất phát triển kinh tế xã hội xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021 của Cụm tuy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:

- Công tác tổ chức, triển khai, tuyên truyền và các phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, một số phong trào thi đua nội dung còn chông chéo, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

- Một số lĩnh vực, phong trào thi đua còn chưa toàn diện, chưa được duy trì thường xuyên, khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa được quan tâm, việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp, số lượng còn hạn chế.

- Công tác theo dõi, đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của một số đơn vị mới chỉ quan tâm đến số lượng, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng; khi xét còn có sự nể nang, áp dụng các tiêu chí theo quy định còn chưa nghiêm.

- Công tác tổ chức, xây dựng, học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu và những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất đặc biệt là người lao động trực tiếp chưa thường xuyên liên tục.

2. Nguyên nhân

- Cấp uỷ, chính quyền một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị do đó chưa thực sự quan tâm thúc đẩy các phong trào thi đua.

- Phương pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng, biểu dương, giới thiệu các điển hình tiên tiến có lúc, có nơi chưa hiệu quả; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng.

- Tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên chưa đầu tư đủ về thời gian cho công tác thi đua, khen thưởng.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các phong trào thi đua chưa thường xuyên vì vậy có phong trào thi đua hiệu quả còn thấp.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Các huyện trong Cụm thi đua số 2 quyết

tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022 với những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Cụm thi đua số 2 và nội dung ký kết giao ước thi đua trên cơ sở đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong cụm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý của Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thi đua yêu nước, vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến có kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan toả rộng khắp; chú trọng đầu tư việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh.

5. Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng xã hội hoá, tập trung đưa phong trào thi đua về cơ sở, cộng đồng dân cư nhất là vùng dân tộc, miền núi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua lớn: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu,

6. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình, trong khen thưởng phải khách quan, công bằng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan. Coi trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp làm việc, lao động ở cơ sở, nhất là đội ngũ trí thức, giáo viên, nông dân, công nhân lao động, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người mới.

7. Phát huy lợi thế từng huyện trong Cụm, tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, phát hiện và xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung theo quy hoạch; kêu gọi, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh

nghiệp có tiềm lực kinh tế tham gia đầu tư các dự án, công trình, đặc biệt là các dự án có sử dụng lao động và nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

8. Củng cố kiện toàn cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đủ số lượng, có năng lực trình độ, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Cụm thi đua số 2 tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT tỉnh (b/c);
- TV HĐTĐKT tỉnh phụ trách cụm (b/c);
- Các TV Cụm TĐ số 2;
- Lưu: VT, NV.

TRƯỞNG CỤM

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
Vũ Đức Kính

